

**มก. ลงนามความร่วมมือกับจีน**  
**พร้อมดำเนินการส่งเสริมภาษาและการวิจัยวัฒนธรรมจีน**



รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ กับศาสตราจารย์ ู๋ เจิงเย่ (Professor Wu Chengye) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้จัดตั้งสถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การวิจัยวัฒนธรรมจีน เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการจัดตั้งสถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศแห่งชาติ (National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language หรือ NOCFL) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการจีนที่มีหน้าที่สนับสนุนการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยตรง

ดร. กนกพร นุ่มทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Huaqiao University จะร่วมกันดำเนินการเรียนการสอนภายใต้สถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง Huaqiao University จะส่งอาจารย์ 2 คน

และผู้บริหาร 1 คน มาประจำที่สถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านของการอบรมทักษะภาษาจีนเฉพาะด้าน อบรมครูผู้สอนภาษาจีน สอนภาษาจีนให้แก่บุคคลทั่วไป ทดสอบความสามารถทางภาษาจีน จัดกิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้บริการข้อมูลและแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศจีน ตลอดจนแลกเปลี่ยน คณาจารย์และนิสิตระหว่างกัน ทั้งนี้ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Huaqiao University สามารถเทียบโอนหน่วยกิตซึ่งกันและกันได้ และทาง Huaqiao University จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต เกษตรศาสตร์ไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีละ 4 ทุนอีกด้วย

ดร.กนกพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาจีนมีความสำคัญยิ่งสำหรับตลาดการ ทำงานเมืองไทยยังต้องการคนที่มีความรู้ภาษาจีนอีกมาก โดยมีแนวโน้มที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน สายงานต่างๆ มากขึ้น ไม่จำกัดอยู่แต่เรื่องการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ผู้รู้ภาษาจีนพอที่จะเป็นล่าม หรือ นักแปล ในด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ กฎหมาย ฯลฯ ก็เป็นที่ขาดแคลนอย่าง มาก ในขณะที่เดียวกันประเทศไทยก็อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนครูภาษาจีนในทุกระดับ ทั้งมีผู้สนใจค้นคว้าเรื่อง จีนอย่างจริงจังเป็นจำนวนน้อย สถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ มีเป้าหมายไกลที่จะตอบสนองความต้องการของ สังคมในทุกระดับ มิได้มุ่งหมายเพียงแต่การสอนภาษาจีนในระดับสื่อสารอันเป็นภารกิจพื้นฐานที่จักต้อง กระทำอยู่แล้ว

สถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสื่อการสอนจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน ขณะนี้สถานที่ตั้งของสถาบันฯ คือชั้น 1 และ 2 ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2 นั้น ยังอยู่ในระหว่างปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า แต่ในระหว่างนี้จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์ไปก่อน การอบรมรุ่นแรกจะเปิดดำเนินการได้ ประมาณปลายปีนี้แน่นอน ผู้สนใจจะศึกษา อบรม ทดสอบระดับความรู้ทางภาษา ขอคำแนะนำใน การศึกษาภาษาจีน หรือสอบถามข้อมูลของสถาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-5566-8 ต่อ 201,202 สายตรง 0-2579-0726 โทรสาร 0-2942-8859

การร่วมมือกันทางวิชาการในครั้งนี้จึงเป็นอีกโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Huaqiao University จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ World Class University อีกทั้งยังเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ทางการศึกษาให้แน่นแฟ้นอันจะส่งผลถึงความใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ของประเทศต่อไป